

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LONG THÀNH  
Số: /BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Long Thành, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Công tác Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

Năm 2023, xã Long Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kinh tế, xã hội xã Long Thành ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 là năm thứ 5 thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn. Kết quả cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM NĂM 2023.**

##### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng**

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/02/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 17/02/2023 về triển khai thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Long Thành.

Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền; lồng ghép tại các cuộc họp giao ban tháng, quý; thông qua hệ thống truyền thanh, thông qua tủ sách pháp luật ở cơ sở; qua việc tiếp công dân tại bộ phận giao dịch một cửa.... Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, phong phú nên đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia học tập. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

## **2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

### **2.1. Kết quả công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động**

Ủy ban nhân dân xã phối hợp các ngành đoàn thể, chỉ đạo các công chức chuyên môn, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND; Thực hiện chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và cả năm đã ban hành. Thường xuyên, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục những chông chéo; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đảm bảo tính thống nhất, theo vị trí việc làm; gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

UBND xã đã tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động công tác tại cơ quan Đảng ủy – UBND xã.

UBND xã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera theo dõi tại trụ sở UBND xã nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức.

UBND xã đã thực hiện công khai các văn bản chỉ đạo điều hành đối với các lĩnh vực, lịch làm việc trong tuần, lịch tiếp công dân hàng tháng; công khai các TTHC tại phòng giao dịch một cửa; thực hiện công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

Về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thực hiện hướng dẫn về thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện theo cơ chế Một cửa. Thực hiện nghiêm túc công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Về quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức quản lý dự án: Công khai kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, chào hàng cạnh tranh... Tạo điều kiện cho các nhà thầu, các doanh nghiệp tiếp cận thông tin kịp thời của các dự án, ngăn chặn thông thầu, chạy thầu và các hành vi vi phạm khác.

Công tác đấu thầu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định về lựa chọn nhà thầu. Năm 2023 thực hiện 6 gói thầu qua mạng đạt 100%.

Các lĩnh vực khác về chính sách xã hội, hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh... được công khai kịp thời, đúng quy định

### **2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan Nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan Nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức Tài chính Kế toán xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. Việc công khai công tác quản lý thu, chi tài chính của các cơ quan đảm bảo theo đúng quy định.

### ***2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử***

Thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ theo đúng tinh thần của Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ, công chức để thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về những quy định trên.

UBND xã đã ban hành quy chế văn hóa công sở, kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức năm 2023. Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ lấy người dân là trung tâm để thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

### ***2.4. Kết quả thực hiện cải cách hành chính***

Triển khai sử dụng chữ ký số văn bản, chú trọng việc tăng cường triển khai áp dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các công việc chuyên môn như trang bị máy vi tính, máy in, máy scan, thực hiện nghiêm túc việc gửi và nhận văn bản điện tử qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Việc thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân: Năm 2023 UBND xã đã thực hiện trả lương cho cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xóm, cán bộ hợp đồng... qua tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Nghệ An.

Chỉ đạo xây dựng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và

giám sát việc thực hiện. Công khai danh mục TTTC theo quy định trên cổng thông tin điện tử của xã và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 100/100 thủ tục.

Tiếp tục bổ sung và niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”; Tuyên truyền, vận động đến từng cơ sở xóm để hướng dẫn người dân lập tài khoản dịch vụ công, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công Nghệ An; Thường xuyên tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ cho công dân đúng hạn, số hóa kết quả hồ sơ đầy đủ trên hệ thống dịch vụ công Nghệ An. Tăng cường hơn nữa công tác chứng thực điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong các giao dịch dân sự; Thực hiện thủ tục liên thông khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thủ tục liên thông khai tử, xóa hộ khẩu thường trú và trợ cấp mai táng phí; .... Đến hết tháng 11/2023, UBND xã Long Thành đã tiếp nhận trên cổng dịch vụ công Nghệ An 8622 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 7571 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,8%; Số hóa kết quả hồ sơ đạt tỷ lệ 82,1%; Thanh toán trực tuyến 11 tháng đạt tỷ lệ 79,9 % (Trong đó tháng 9, 10, 11 đạt tỷ lệ 100%); Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100% loại tốt.

Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOFFICE được triển khai áp dụng trong các cơ quan trên địa bàn: 100% người dùng thường xuyên; 100% văn bản đến được xử lý trên phần mềm, hơn 99% văn bản đi được phát hành và ký số.

### ***2.5. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức***

Thực hiện hướng dẫn kê khai tài sản của cán bộ, công chức, UBND xã đã triển khai, hướng dẫn để cán bộ công chức thực hiện kê khai lần đầu, kê khai bổ sung năm 2023.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập có 22/22 cán bộ công chức kê khai (đạt 100%). Trong đó, số người kê khai lần đầu là 0 người, số người kê khai hàng năm là 22 người, số người kê khai bổ sung là 0 người).

Toàn bộ bản kê khai tài sản thu nhập đã được nộp về phòng thanh tra huyện theo quy định. Qua việc kê khai tài sản thu nhập UBND xã nhận thấy nguồn thu nhập chính của cán bộ đều phụ thuộc vào chế độ tiền lương của Nhà nước, tài sản chủ yếu kê khai là thửa đất đang sử dụng làm nhà ở; các đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa có biểu hiện gì thiếu trung thực trong việc kê khai. Trong thời gian qua, không có trường hợp nào phải xác minh tài sản thu nhập cũng như xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

### **3. Chế độ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong phòng, chống tham nhũng**

UBND xã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của

người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Kiên quyết xử lý nghiêm minh người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý. Trong những năm qua, UBND xã chưa có trường hợp vi phạm về phòng chống tham nhũng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã được tăng cường, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức đồng tình, ủng hộ; công tác kiểm tra được đẩy mạnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cá nhân có sai phạm. Việc thực hiện cải cách hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân có nhiều chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, giảm bớt những thủ tục trong việc thực hiện giấy tờ hành chính.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Các hình thức phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng chưa đa dạng, chủ yếu là các hình thức truyền thống.

Một số nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng có lúc có nơi chưa được thực hiện quyết liệt, triệt để, còn thể hiện tính hình thức. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác PCTN chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu gương mẫu.

### **3. Nguyên nhân**

Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, cần có sự vào cuộc và phối giữa các ban ngành đoàn thể

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về tính cấp bách và sự cần thiết về công tác phòng, chống tham nhũng.

Hệ thống cơ chế, chính sách về PCTN còn chưa thật đồng bộ, trên một số lĩnh vực còn sơ hở, chưa theo kịp sự thay đổi và phát triển của các mối quan hệ xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Chưa có nhiều cuộc tập huấn, hướng dẫn khi Luật PCTN và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật PCTN ra đời, cho nên khi thực hiện công tác PCTN vẫn còn nhiều lúng túng.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024.**

### **1. Phương hướng**

Tiếp tục các biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN 2018 và các văn bản của Đảng, của cấp trên chỉ đạo về công tác PCTN, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN. Phổ biến pháp luật gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng nhất là vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

## **2. Nhiệm vụ, giải pháp**

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi về phòng chống tham nhũng cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức để không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về hành vi tham nhũng; qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nắm vững được các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, đấu tranh với những hành vi vi phạm.

Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí. không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Tăng cường phối hợp với HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan truyền thông báo chí để giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và của các cơ quan ngôn luận.

Tổ chức thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm đối với các đối tượng thuộc diện kê khai;

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Long Thành báo cáo tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXIII, kính mong quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã ngày càng đạt được kết quả tốt hơn./.

### **Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND-UBND;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đê**

